

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ซึ่งคณะทำงานยกร่างระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ปรับแก้ไขตามความเห็นในคราวประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้คณะทำงานยกร่างระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. โดยให้แก้ไขเหตุผล และเพิ่มความเห็นของกรมบัญชีกลางที่ได้ตอบข้อหารือของสำนักงาน กสม. กับให้แก้ไขและปรับปรุง หมวด ๑ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้อ ๖ - ๙ และเรียงลำดับข้อใหม่เพื่อให้ลำดับเนื้อหาเหมาะสมยิ่งขึ้น

๒. ให้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ในส่วนที่เหลือ ในการประชุมครั้งต่อไป

๒. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนบุคคล รวม ๒๓ คน เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามรายชื่อที่สำนักกฎหมายและคดีได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม. คณะอนุกรรมการใน กสม. และสำนักงาน กสม. และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนามในประกาศ กสม. เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ และหลังจากประกาศแล้ว ให้แจ้งผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อทราบต่อไป

๓. ขอรื้อเรื่องการมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน เนื่องจากที่ประชุมมีความเห็นว่า ขณะนี้ภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เริ่มมีบทบาทตามอำนาจหน้าที่และตามกฎหมาย จึงเห็นควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

เพื่อมาช่วยงานในภารกิจที่เกี่ยวกับบทบาทของ กสม. ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลที่มีการดำเนินงานในนามอาเซียน

๔. การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเสนอการจัดโครงการตรวจตาบอดสีให้กับนักเรียนโดยครูประจำชั้นทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษาเสนอ และมีมติมอบให้สำนักงาน กสม. พิจารณาดำเนินการต่อไป